



ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองนครนายก ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นนิติบุคคล ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการบริการประชาชนของแต่ละหน่วย ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เกิดผลเสียหายกับทางราชการ รวมทั้งความรับผิดชอบและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองนครนายก มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐานตามกฎหมาย มีความถูกต้อง จึงขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายก ดังนี้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

เทศบาลเมืองนครนายก จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองนครนายกเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองนครนายก อาทิ การยื่นคำร้อง คำขออนุญาต คำขอจดทะเบียน คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ การชำระค่าภาษี/ค่าธรรมเนียม แบบสอบถาม แบบประเมิน ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้อินโดเมน Domain Name “*.nayokcity.go.th” ของเทศบาลเมืองนครนายก

๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองนครนายก จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และภารกิจของเทศบาลเมืองนครนายก ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เทศบาลเมืองนครนายก จะมีให้มีการเปิดเผยหรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ เทศบาลเมืองนครนายกจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง

๔. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองนครนายก มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

เทศบาลเมืองนครนายก ได้จำกัดการเข้าถึงงานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนครนายก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

เทศบาลเมืองนครนายก กำหนดให้ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

/๕. การใช้คุกกี้...

๕. การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองนครนายก ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

๖. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองนครนายก อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใช้บริการ ดังนั้น เทศบาลเมืองนครนายก ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บ Domain Name “.nayokcity.go.th” ของเทศบาลเมืองนครนายก

๗. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองนครนายก กำหนดให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนายกที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองนครนายก

๘. การติดต่อกับเทศบาลเมืองนครนายก

สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ๓๐๐ ถนนสุวรรณศรี ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๑๐๙๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nayokcity.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก